
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ  
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  

พิจารณาคาํขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๑ 

วันศุกรที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ 
ณ หองประชมุกรรมาธิการ หมายเลข ๔ ชัน้ ๒ อาคารรัฐสภา ๑ 

......................... 
 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา 
 
  (นายคัมภีร ดษิฐากรณ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม) 
  ประธาน  :  เนือ่งจากคณะกรรมการมาครบองคประชุมนะครับ ผมขอเปดประชุม 
เนื่องจากทานเลขาธิการทานติดภารกิจก็ใหการประชมุนัน้ดําเนินการไปพลางกอนนะครับ  
  ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองทีป่ระธานจะแจงตอที่ประชุม วนันี้ยงัไมม ี
  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบนัทกึการประชมุมีไหมครับ มอีะไรใหทราบไหม  
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  มีเรื่องแจงทีป่ระชุม ใหคุณประสิทธิ์แจง 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขอประทานโทษที่ประชุม ขออนุญาตนาํเรียนความคืบหนา
ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากไดมีการเปลี่ยนแปลง 
ในเรื่องรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๘ วรรคแปด วรรคเกา ทางสาํนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ในฐานะ 
ที่เปนตวัแทนของหนวยงานของรัฐสภาไดสงหนังสือขอซักซอมความเขาใจกับสํานักงบประมาณวาเมื่อ
รัฐธรรมนูญใหเรามีอิสระแลว จะดาํเนนิการจัดสรรงบประมาณอยางไร ไดรับแจงจากทางสํานักงบประมาณ
มานะครับ ยงัไมเปนทางการครับ แตหนังสือจะตอบมาภายหลงัวา ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ นั้นสํานัก
งบประมาณจะจัดใหสํานักงานเขาไปอยูในยทุธศาสตร ๑๘ ยทุธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี ในแผนงาน
งบประมาณหรือแผนงานสนบัสนุนการดําเนินการของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนญูครับ หมายความวา
เขาจัดใหสํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานั้น มลัีกษณะคลาย ๆ เปน
หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญแลว หมายความวาตัง้แตป ๒๕๕๒ เปนตนไป การพจิารณาจะพิจารณา
เหมือนกับหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนญูก็คือวา เขาจะตัดโดยแบบหนวยงานปกติทั่วไปไมไดแลวเขา
จะตองถือคําขอของเราไวขางหนึ่ง แลวก็แจงวาเขาจัดสรรใหเราเทาไร แลวถาเราไดรับจัดสรรงบประมาณ 
ไมเพียงพอก็ขอแปรญัตติไดโดยตรงตอสํานักงบประมาณ อันนีท้างสาํนักงบประมาณยืนยนัมานะครับ  
แลวก็จะจัดสรรงบประมาณใหเราในหมวดเดียวครับ ในหมวดงบเงินอุดหนนุ ซึง่เราก็จะตองแบงเปนราย
ยอย คือ งบดาํเนนิการ งบบุคลากร งบดาํเนนิงาน งบลงทนุ ตอไปครับ แตอยูในงบเดียวคืองบรายจายอื่น
ขอเรียนความคืบหนาครับ  



 ๒

คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ ฯ         นวพร ๑/๒ 
วันศุกรที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ 
 

สวนเปาหมายการใหบริการหนวยงานกับผลผลิตเรายังคงเดิม ยงัไมมเีปลี่ยนแปลงนะครับ  
ยังม ี๔ ผลผลิต ๑๔ กิจกรรมหลักเหมือนเดิมครับ 
  ประธาน  :  นัน่ก็แสดงวางบประมาณของป ๒๕๕๒ เขาจะใหคลาย ๆ ลัมพซัม มาเปน 
กอนใหญในงบหมวดเงนิอุดหนนุ 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  หมายความวาใหขอแปรญัตติสํานักงบประมาณโดยตรง 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ไมแปรญัตติตอสํานักงบประมาณโดยตรง แปรญัตติตอ
คณะกรรมาธกิารวิสามัญโดยตรงเลยครับ ไมตองผานสํานักงบประมาณครับ ไมตองผานฝายบริหารครับ 
ตามมาตรา ๑๖๘ วรรคเกาครับ 
  ประธาน   :  มทีานใดติดใจประเด็นไหนไหมครับ ถาไมมีก็ถือวาที่ประชุมรับทราบมี
ประเด็นอื่นไหมครับ เชิญครับ 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  มีเรือ่งแจงที ่๒ อีกเรื่องหนึ่ง เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ 
นโยบายและแผนการบรหิารราชการเพิ่มเตมิก็เปนไปตามคําสั่งสํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร 
ที่ ๓๓๖๘/๒๕๕๑ ลงวนัที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหาร
ราชการกม็ีการแตงตั้งทานทีป่รึกษา วนิดา มาศะวิสุทธิ์  ที่ปรึกษาดานระบบงานนิตบิัญญัติเปน
กรรมการนโยบายและแผนเพิ่มเติมคะ 
  ประธาน  :  ขอบคุณครับ ก็มีเร่ืองที่แจงใหทราบ ๒ เร่ืองนะครับ ตอไป 
  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบนัทกึการประชมุคณะกรรมการ คร้ังที ่๔/๒๕๕๑ วันองัคารที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๕๑ เชิญฝายเลขานุการครับ 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  รับรองบันทกึการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน 
การบริหารราชการ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๑ วนัอังคารที่ ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๑ มีทั้งหมด ๘ หนา หนาที่ ๑ จะเปน
รายชื่อของคณะกรรมการ หนาที ่๒ ระเบยีบวาระที่ ๑ จะเปนเรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ ก็จะเปน 
เร่ืองปฏิทินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบวาระที ่๒ เปนเรื่องเพื่อพิจารณา
ก็จะเปนเรื่องของการรายงานผลการเบกิจายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ซึง่จะแบงเปนผลการเบิกจาย
งบประมาณประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๑ แลวก็สาเหตุของการเบิกจายงบประมาณที่ไมเปนไปตาม
เปาหมาย ในหนาที ่๓ ถึง หนาที่ ๔ แลวกไ็ปในหนาที่ ๔ ขอ ๒.๒ เปนการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณ
และการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนนิงานของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรก็จะมีตั้งแต
หนา ๔ ถงึหนาที ่๖ เปน ๓ เร่ืองคะ 
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คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ ฯ         นวพร ๑/๓ 
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  ประธาน  :  ผมขออยางนี้ครับ ในหนาที ่๔ ขอที่ ๒ (๑) ทีจ่ริงไมไดเปนการของบประมาณ
เพิ่มเติม เปนการทบทวน ทบทวนงบประมาณรายจายทีถู่กปรับลดมากกวา ทั้งนี้เดีย๋วจะกลายเปนวาเรา 
ขอเงินงบประมาณเพิม่เติมเขามา จริง ๆ แลวมันไมใชเปนการทบทวน งบประมาณรายจายทีถู่กปรับลด 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ในขอ ๑ วงเล็บนัน่ใชไหม 
  ประธาน  :  ในขอ ๒.๒ (๑) 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  และก็ในหนาที ่๕ ขอ ๒) การขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑในระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ บรรทัดที่ ๕ ในหนาที่ ๖ (๓) ก็จะเปนเรื่องของการจัดสรรงบประมาณคาอาหาร
ทําการนอกเวลาปงบประมาณ ๒๕๕๑ แลวก็จะเปนในหนาที ่๗ ในขอ ๒.๓ พิจารณาแผนปฏิบตัิการ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อประกอบคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ถงึหนาที่ ๘ เลย  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ทางฝายเลขานุการชี้แจง ๆ ที่จริงมนัเปนเรื่องของอนุกรรมการ
ชี้แจงไมใชฝายเลขานกุารชีแ้จง วนันั้นไดรับมอบจากทานประธานอนุกรรมการชี้แจงในระเบยีบวาระที่ ๓ 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  เดีย๋วฝายเลขานกุารรับไปปรับใหคะ แลวก็ในหนาที่ ๘ จะเปน
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองอืน่ ๆ ก็คือแจงสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๐ คะ 
  ประธาน  :  คือในหนาที่ ๖ ตอหนาที ่๗  คราวที่แลวผมเปนคนเสนอทีป่ระชุมเร่ืองการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการในสถานวีิทยุที่จะตองมากอนเวลาแลวก็กลบัหลังเวลา ซึง่ตรงนี้ไดฝาก
ในที่ประชุมเอาไว ผมถือวาเปนประเด็นสาํคัญในเรื่องของสวัสดิการ เพราะฉะนัน้อยากจะใหไปดูถอยคํา
แลวก็ปรับเพิ่มเติมถอยคําตรงนีน้ะครับ เพราะถือวามนัเปนส่ิงที่เราไดพิจารณาในเรือ่งของสวัสดิการ
โดยเฉพาะในสวนของสถานีวทิย ุซึ่งปฏิบตัิหนาที่แตกตางจากสวนราชการอื่นครับ มีทานใดที่จะขอแกไข
หรือไมครับ นอกเหนือจากนี ้ 
  (ไมมีกรรมการขอแกไข) 
  ประธาน  :   ถาไมมีก็ถือวาทีป่ระชุมใหการรับรองบันทกึการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๕๑  
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ นะครับ ตอไป 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพื่อพิจารณา พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เชิญครับ 

นางศุภมาส นอยจันทร  :  เรียนทานประธานคณะอนุกรรมการแผนและงบประมาณของ 
สํานักงานไดดําเนนิการจัดทาํคําขอตั้งงบประมาณประจาํป ๒๕๕๒ เรียบรอยแลว โดยในปงบประมาณ 
๒๕๕๒ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรของบประมาณเปนจํานวนทั้งสิน้ ๖,๘๔๓,๒๓๕,๔๒๖ บาท ซึง่คําขอ
ดังกลาวสูงกวางบประมาณในป ๒๕๕๑ จาํนวนถึง ๔,๔๘๖,๖๒๓,๒๒๖ บาท ดังนี้ คอืงบบุคลากร 
ไดขอตั้งเอาไวที่ ๑,๐๓๓,๕๑๑,๐๐๐ บาท สูงกวาป ๒๕๕๑ ๑๘๑,๕๙๒,๙๐๐ บาท งบดําเนินงาน 
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ขอตั้ง ๑,๓๖๓,๓๔๘,๗๓๐ บาท สูงกวาปงบประมาณ ๒๕๕๑ ๓๕๙,๐๐๙,๔๓๐ บาท งบลงทนุ 
ขอตั้ง ๓,๗๐๑,๑๓๑,๙๙๖ บาท สูงกวางบประมาณ ๒๕๕๑ ๓,๕๙๒,๖๖๔,๙๙๖ บาท งบเงนิอุดหนนุ 
ขอตั้ง ๒๓,๓๘๖,๕๐๐ บาท สูงกวาปงบประมาณ ๒๕๕๑ ๗,๑๙๖,๕๐๐ บาท งบรายจายอื่น 
๗๒๑,๘๕๗,๒๐๐  บาท สูงกวาปงบประมาณ ๒๕๕๑ ๓๔๖,๑๕๙,๔๐๐ บาท โดยการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการไดมีการพจิารณามี ๒ สวน คือ  

สวนที่ ๑ พิจารณากรอบงบประมาณซึ่งจะใหทางคุณณฐัสิทธิท์ี่เปนเลขานุการเปนคนชี้แจง 
สวนการขอตั้งงบประมาณใน 

สวนที่ ๒ ก็จะใหคุณประสิทธิ์ อนนัตวิรุฬห และ ผอ. สํานักการคลังเปนคนดําเนนิการเสนอ  
ขอเชิญ 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  กราบเรียนทานประธาน ทานคณะกรรมการทุกทาน ในสวนของ
การจัดทาํคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ในป ๒๕๕๒ นี ้ในการจัดทําเมื่อคราวที่แลว
คณะกรรมการนโยบายและแผนนัน้ไดเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๒ แลวจากนั้นเองทาง
คณะอนุกรรมการไดรับมอบหมายใหไปศึกษาในรายละเอียดวาในแตละโครงการในแตละกิจกรรมนั้น 
มีคาใชจายมีความซ้าํซอน หรือวามีการดําเนินงานอยางไรบาง แลวก็จดัทําคําขอมา เพราะฉะนัน้ในสวน
ของงบประมาณจะแยกออกเปน ๒ สวน คอื 

๑. ในสวนของโครงการงบประมาณที่ใชดําเนินงานตามโครงการตามยุทธศาสตรนะครบั  
๒. สวนงานประจําที่ใชอยูไมวาจะงบบุคลากรอะไรก็ตาม คาใชสอยอะไรตาง ๆ แบงเปน  

๒ สวน สาระสําคัญของการจัดทําขอคําตัง้งบประมาณประจําป ๒๕๕๒ ก็คือยึดตามกรอบอยางที่เมื่อกี ้
ทานพี่ประสิทธิ์ไดนําเรียนทีป่ระชุมไปแลวนะครับวา เนือ่งจากมีการเปลี่ยนแปลงรฐับาลใหมเราไดยึดตาม
ทั้งรัฐธรรมนญูกฎหมาย แลวก็นโยบายตาง ๆ แลวก็ไดดูกรอบวานโยบายของรัฐบาลที่กําหนดใหวาเราอยู
ในขอ ๘ นโยบายจัดการบริหารบานเมืองที่ดี แลวก็ในปนี้เอง สํานักงบประมาณไดเพิ่มแผนงานใหเรา
โดยเฉพาะก็คอืวา แผนงานสนับสนนุการดําเนนิงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญจากตรงนี้เอง 
ความเชื่อมโยงของเรายทุธศาสตรเราป ๒๕๕๑ ถึง ป ๒๕๕๔ ก็ประกอบไปดวย ๖ ยุทธศาสตรทีเ่รานํามาใช
เปนกรอบในการจัดทําโครงการก็ดังปรากฏก็คือ  

๑. ปฏิรูปองคกรและกระบวนการนิติบัญญัติตามแนวการบรหิารจัดการภาครัฐใหม ๆ   
แลวก็บริหารจดัการขอมูลทีด่ี  

๒. ก็คือเปนรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส และศนูยขอมูลนิติบญัญัติ  
๓. ก็คือพัฒนางานตางประเทศตามมาตรฐานสากล  
๔. พัฒนาบุคลากรใหเชีย่วชาญเฉพาะดานควบคูกับหลักคุณธรรม  
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๕. เสริมสรางองคความรูประชาธิปไตยและก็มีสวนรวมของประชาชน และ 
สุดทายก็คือวาจัดหาสถานที่กอต้ังรัฐสภาแหงใหม และพัฒนาระบบรกัษาความปลอดภัย 

ใหไดมาตรฐานสากลนะครบั ในสวนตรงนี้เองนะครับเมื่อเรานาํไปพจิารณาในคําตั้งงบประมาณในสวนของ
โครงการนั้นนะครับ ในสวนของโครงการทัง้หมดเราไดกําหนดตัวชี้วัดตามยทุธศาสตรไวในแตละตัว มีความ
กําหนดไววาใหเกิดความชัดเจนยิง่ขึ้นวางบประมาณทีเ่ราบริหารโครงการนัน้เราไปใชในสวนใดบางนะครับ
ในสวนนี้เองของงานโครงการตามแผนปฏิรูปบริหารจัดการมีดวยกนัทั้งหมด ๖ Project งบที่ตั้งไวคอืงบ
ทั้งหมด ๔๑ ลานบาท โครงการก็ตาม PowerPoint ทีน่าํเสนอ ในขั้นนี้ก็จะบอกกรอบกวาง ๆ ไปเร่ือย ๆ  
นะครับ รัฐสภาอิเล็กทรอนิกส แลวก็ศูนยขอมูลนิติบัญญัติประกอบไปดวยที่คณะอนกุรรมการไดพจิารณา
และก็อนุมัติไป Project มีอยู ๘ โครงการนะครับ คําขอตั้งงบประมาณมีทั้งหมด ๙๔ ลานบาทที่ใหในการ
บริหารจัดการโครงการนะครับ ในแตละงานโครงการก็จะมีตัวชี้วัดกําหนดนะครับ เปาหมายตวัชีว้ัดกําหนด
ไวนะครับ ในสวนของงานรฐัสภาดานตางประเทศตามมาตรฐานสากลขอตั้งมาทัง้หมด ๕ ลานบาท  
มี Project โครงการอยูทัง้หมด ๓ โครงการ แลวก็มีงานประจําที่เขาจะตองดําเนินงานตาง ๆ อีก ๓ งาน 
ที่วาจะตองใหบรรลุตามตัวชี้วัดที่กาํหนดไว ในสวนที่ ๔ พฒันาบุคลากรใหเชี่ยวชาญเฉพาะดานควบคูกับ 
หลักคุณธรรมนะครับ ตั้งงบประมาณไวทัง้หมด ๖๔ ลานบาท ประกอบดวยโครงการที่จะนาํเสนอมาคือ 
มี ๒ โครงการ ซึ่งเปนโครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งดานในจะประกอบไปดวย มกีารอบรม ศึกษาดงูาน 
มีการศึกษาตอ และก็เร่ืองคณุธรรมนะครับ ในสวนยทุธศาสตรที่ ๕ กค็ือเสริมสรางองคความรูประชาธิปไตย
นั้นที่เสนอขอตั้งมีทัง้หมด ๑๔๒ ลานบาท ประกอบดวยโครงการทัง้หมด ที่เปนโครงการตอเนื่อง แลวก็
โครงการใหมมีดวยกนัทั้งหมด ๑๘ โครงการที่จะสนับสนุนตวัชี้วัดที่เรากําหนดไวในสวนของโครงการตาม
ยุทธศาสตรจัดหาสถานที่กอต้ังรัฐสภาแหงใหม และระบบรักษาความปลอดภัยนั้น มีทัง้หมดอยู ๓ โครงการ
มีอยูสวนหนึ่งโครงการที่จะใหคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในสวนของโครงการจัดหายานพาหนะ
พรอมเครื่องมอืดานการสื่อสารสําหรับอารักขาประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ในสวนนี้เองที่
คณะกรรมการนโยบายและแผนไดมอบฝายเลขานุการไปหารือกับทางผูจัดทาํ วนันีผู้จัดทํากจ็ะมาชี้แจง 
นะครับวาคณะกรรมการนั้นโครงการนั้นอยูในอํานาจหนาที่ของสํานกัรักษาความปลอดภัยจะกอต้ังได
หรือไมประการใด เพราะวาจากการประสานงานเบื้องตนรักษาความปลอดภัยเองกบ็อกวาอยูในอาํนาจ
หนาที ่เพราะวาจะเปนตามมติของ ก.ร. ไดมอบอํานาจใหไวในสวนนี้ในรายละเอียดจะใหทางคุณอาคม 
เปนผูชี้แจง พอสรุปแลวในสวนที่จัดทาํโครงการที่คณะกรรมการนโยบายและแผนไดอนุมัติไปทั้งหมด  
แลวก็ตามแผนปฏิบัติการโครงการประกอบไปดวยงบประมาณที่ขอตั้งคือ ๓,๘๐๐ กวาลานบาท  
ในสวนงานประจําก็คือ ๒,๙๗๓ ลานบาท รวมทัง้หมดงบประมาณทีเ่ราขอตั้งในสวนงานประจาํและ
โครงการ ๖,๘๔๓ ลานบาท อยางทีท่านรองไดนําเรียนไปแลววางบตาง ๆ เขาแบงเปนงบบุคลากร  
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๑,๐๐๐ กวาลานบาท งบดาํเนินงาน ๑,๐๐๐ กวาลานบาท งบลงทนุ ๓,๐๐๐ กวาลานบาท งบอุดหนนุ  
๒๓ ลานบาท แลวก็งบรายจายอื่น ๆ ๗๐๐ กวาลานบาท แลวกท็ั้งนี้ทัง้นั้นคณะกรรมการไดไปพิจารณา 
แลวนะครับ  มีขอสังเกตแลวก็ขอเสนอแนะในสวนตรงนีว้าเมื่อไดรับหนาที่ไปดําเนินงานแลว ขอสังเกต 
ในการจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ มีดวยกนัหลัก ๆ อยู ๕ ประการนะครับ  

ประการที ่๑ กค็ือวาหนวยงานยงัไมใหความสําคัญในการมองทิศทางการพัฒนาองคกร 
ตามยทุธศาสตรที่กําหนดไวการใหการจัดทําโครงการทีผ่านมามีลักษณะเปนโครงการยอย ๆ แตละโครงการ
มีชวงระยะเวลาดําเนินการสั้น ๆ เปนรายป โดยไมไดมองภาพรวม ภาพกวางขององคกรนะครับ  

ประการที ่๒ กค็ือการจัดทําโครงการยงัแยกสวน การบูรณาการจัดทําโครงการรวมกนั 
ระหวางสาํนกังานมนีอย ทําใหโครงการมลัีกษณะเล็ก ๆ ความเชื่อมโยงไปสูความสาํเร็จตามยทุธศาสตร 
มีนอย เพราะวาในสวนนี้เองแยกสวนกนัทํา ถาเปนกิจกรรมคลาย ๆ เปนงานประจาํที่สงกนัเขามานะครับ  

ประการที ่๓ กค็ือการจัดทําคําขอตั้งจัดซื้อครุภัณฑไมวาจะเปนทัง้งานประจํา แลวก็ 
โครงการนั้นมคีวามหลากหลายเรื่องมาตรฐานครุภัณฑในการจัดทํา บางคนก็กาํหนดล็อก สเปก ระดับสเปก
ระดับกลาง บางคนก็สเปกสงูครับ ทาํใหในขั้นการจัดซือ้ในเวลาที่ไดรับอนุมัติแลวไปจัดซื้อในหนวยงาน 
มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานครุภัณฑข้ึนบอย เพราะวาตองการมาตรฐานสงูขึ้นกอใหเกิดความลาชาในการ
เบิกจายงบประมาณนะครับ  

ประการที ่๔ แนวโนมของหนวยงานมีการเสนอของบครุภัณฑเพื่อใชเฉพาะหนวยงาน 
เพิ่มข้ึนนะครบั จนสุดทายกจ็ะดูวาการทาํงานของแตละสวนเปนศูนยของตัวเอง เปนเอกเทศเฉพาะ โดยไม
พึ่งพิงใคร หรือวาจะทําอาณาจักรของตวัเองก็คือวาขอมาเรื่อย ๆ โดยจริง ๆ แลวตรงนี้ทาํใหส้ินเปลือง
งบประมาณใชทรัพยากรครภัุณฑไมคุมคาคณะอนุกรรมการมองอยางนี ้ 

ประการที ่๕ กค็ือวาแนวโนมในการเสนอขอครุภัณฑ มีคุณภาพ มีคุณสมบัติสูงขึ้น  
เพราะวาเทคโนโลยีมนัเปลีย่นแปลงไปเรื่อย ๆ แตมีปญหาวาซึง่เดิมจริง ๆ แลวหนวยงานเองก็ยงัสามารถ
ใชไดอยู แตก็มีความประสงคที่จะขอคุณสมบัติที่สูงขึน้ เพราะมนัใชไดหลายอยาง ทาํใหการใชครุภัณฑ 
ไมคุมคาและไมมีประสิทธิภาพของเดิมที่มอียูนัน้ ในสวนของขอเสนอแนะเอง มองอยางนี้นะครับวา 
คณะอนุกรรมาธิการมีการจดัทําปตอ ๆ ไปถาเกิดจัดได  

ประการที ่๑ อยากจะใหทุกสวน หรือวาผูบริหารทีก่ํากับดูแลแตละยุทธศาสตรจัดทํา  
Roadmap จดัทํา Roadmap ที่การพฒันาองคกร เพราะวาตั้งแตป ๒๕๕๒ เปนตนไปนัน้ระดับรองเขา 
มาดู และลงมาดูยุทธศาสตร ในแตละของยุทธศาสตรแตละเฉพาะแลวทานนาจะมกีารจัดทาํ Roadmap 
เพื่อเปนกรอบใหกับหนวยงานภายใตของทาน ในเรื่องการปฏิบัติงานหรือวาจัดคําของบประมาณเพื่อ
ผลักดันใหไปสูความสาํเร็จรวมกันนะครบั  
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ประการที ่๒ กค็ือวา เหน็ควรใหมีการกําหนดเปาหมายตวัชี้วัดความสาํเร็จในแตละกลุม 
ภารกิจนะครับ ก็คือเมื่อทานรองไดกําหนดภารกิจของทาน ทานกน็าจะมีกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด
ความสาํเร็จของทานใหชัดเจนนะครับ เพือ่จะใหหนวยงานจะไดรวมกนัจัดทาํโครงการในเชงิบูรณาการ  
แลวก็เชื่อมโยงใหบรรลุตามยุทธศาสตรทีท่านรองกาํหนดไวอยางแทจริง 

ประการที ่๓ คือวาในเมื่อเทคโนโลยีเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็วควรนาจะมีการใชระบบ 
เชาครุภัณฑทีม่ีความจาํเปนตองใชเฉพาะแทนการจัดซือ้บางประเภท เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความ
รวดเร็ว แลวกล็ดคาใชจายรวมถงึลดคาซอมบํารุง แลวก็มีการใชงบประมาณมีความคุมคาขึ้นนะครับ  

ประการที ่๔ กค็ือวาควรมีการสํารวจครุภัณฑ สํารวจสภาพความจําเปนตองใชงานจริง ๆ  
ของครุภัณฑ แลวก็ปริมาณงานความถี่ของงานที่จะตองใชมีการจัดทาํแผนควบคุมการใชครุภัณฑใหดี  
ถาหากเปนไปไดก็นาจะมีการกําหนดสัดสวนปริมาณครุภัณฑแตละประเภทแยกเปนรายสาํนกัเลยนะครับ 
ก็เปนขอมูลข้ันพืน้ฐานวาแตละสํานกัแทจริงแลวทานนาจะมีปริมาณการใชหรือวาครุภัณฑตองใชจํานวน
เทาใดกนัแนรวมถงึมีการจัดระบบการใหบริการครุภัณฑแบบรวมศูนย ในนี้เองก็เพื่อวาถาเกิดหนวยงานไหน
เปนผูรับผิดชอบบางหนวยงานที่มีความถี่ในการใชไมบอยมากนักก็นาจะใชในระบบเรียกวา ระบบยืม  
โดยแบบรวมศนูยอาจจะใหศนูยสารสนเทศหรือฝายโสตเปนผูควบคุมบัญชี แลวก็ใหยมืกับหนวยงานที่ใช
เปนบางครั้งบางคราวโดยไมจําเปนจะตองไปซื้อเปนของเอกเทศเปนของตัวเอง  

ประการที ่๕ กค็ือวาการจัดทาํขอจัดตั้งงบประมาณในอนาคตเปนไปไดถาเกิดมกีาร 
พิจารณาในสวนครุภัณฑทานนาจะดูในลกัษณะของการจัดซื้อครุภัณฑที่ใหทดแทน ยกเวนวาเปนโครงการ
ที่เปนโครงการใหม ๆ จริง และตองใชครุภัณฑสําหรับโครงการนัน้จริง ๆ แลวก็การจัดซื้อครุภัณฑที่มี
คุณภาพใหมีคณุภาพคือวาใหมีคุณสมบัตสูิงขึ้น เพื่อจะไดใชหลายหนาทีน่ะครับ โดยนําครุภัณฑเดิมไป
เปลี่ยนใหกับหนวยงานอื่นที่มีความจาํเปนตองใช โดยไมตองของบประมาณเพิ่มเตมิซื้อนะครับ ในสวนของ
โครงการทั้งหมดนะครับ ดังที่ปรากฏแลวที่วาทางคณะอนุกรรมการไดไปจัดทําแบงเปน ๒ สวน ในสวนของ
โครงการกท็างฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการเองก็ไดนําเรียนหมดแลวในสวนนี้ แตในสวนตอไปนี้ก็คงจะ
เปนงานประจาํ ซึง่มีงบแตละรายการก็อยากจะใหผูรับผิดชอบดําเนนิการตอไปครับ 

ประธาน  :  กอนที่จะไปลงในเรื่องของขอสังเกตและขอเสนอแนะอยากจะเรียนถามทาง 
กลุมงานนโยบายและแผนวา ขณะนี้ไดมนีโยบายลงมาที่ทานเลขาและก็มอบหมายใหสํานักไปดําเนินการ 
ในนี้ไดมีการเพิ่มเติมในสวนของงบประมาณ ซึ่งเปนนโยบายของทางการเมืองที่มนัมบีางสาํนกัไดเอาเขา 
มาสูการพิจารณาของคณะอนุกรรมการหรอืยังนะครับ ถาไมมีตอนนี้จะทําอยางไร โดยเฉพาะในมอืผมมี 
 
 



 ๘

คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ ฯ         นวพร ๑/๘ 
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ของสถานีวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศนรัฐสภา ซึง่ในตนสัปดาหทานไดรับนโยบายจากทานรอง
สมศักดิ์ใหทาํในเรื่องของการกิจการใน ๔ ภาคดวยกนั เพือ่ที่จะนําเอาการถายทอดวทิยุกระจายเสียงและ 
วิทยโุทรทัศนรัฐสภา ไปยัง ๔ ภูมิภาคถือวาเปนโครงการนํารองกอน ซึ่งตั้งงบประมาณในการใหกบั กทท. 
นะครับภาคละ ๑๗ แหงดวยกัน รวมเบ็ดเสร็จแลวทั้งหมด ๖๘ กทท. ดวยกนัเปนงบ ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท  
ซึ่งนาํเสนอในวันนี้ เพราะฉะนั้นยังจะมีหลายสวนงานเพราะวนันัน้ทานเลขาบอกวา ยังทานจะตองไปพบ 
กับสํานักอื่นอกี ซึ่งผานทานรองเลขาธิการ ผมไมแนใจวาในสวนนี้ไดมีสวนราชการอืน่ สํานกัอื่นผานมา 
ในประเด็นนี้หรือยัง นอกเหนือจากที่การวางแผนตองเสนอขึ้นไปขอนโยบายขางบน แตขณะนี้บางสวน
นโยบายมนัลงมาแลว 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ขออนุญาตทานรองศุภมาสนิดหนึง่คะ ไมทราบวาในวนันั้นที่เรา
คุยกันไวในขั้นคณะอนุเราจะตั้งไดอีกหมวดหนึง่ใชไหมในสวนของนโยบาย 
  นางศุภมาส นอยจันทร  :  ขอชี้แจงเรื่องนีก้็ไดรับทราบมาเหมือนกนัวา จะมนีโยบายจาก
ทางการเมืองในการตัง้งบประมาณ เพราะฉะนัน้ในสิง่ที่เราทําก็คืองบของสํานักงานจริง ๆ เราก็จะกนัไว 
พวกหนึ่งเปนงบสํานกังาน สวนของฝายการเมืองอีกงบหนึ่ง แลวผนวกเขาไปดวยกนั เพราะฉะนัน้เราก็ไมร้ือ
ของเกาเอามาใสได พอไดงบประมาณมาแลวจับใสในโครงการทัง้หมด 
  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ในสวนของนโยบายก็ถือวา ก็ใหทางคณะกรรมการเปนผูที่จะไป
พิจารณา แลวก็นําเสนอตอคณะกรรมการแผนอีกครั้งหนึง่สุดทาย 
  นางศุภมาส นอยจันทร  :  คือถาเปนงบของทางฝายทางการเมืองแลวอยูเหนือจากเรา 
ก็จะไปลงจากทานประธานสภาผูแทนราษฎรสั่งการลงมา ทางทานเลขาเลยสั่งใหกลุมงานนโยบายและแผน
เอาผนวกเขาเลยไมมีการตัดทอน จะสงทัง้หมดเลย  
  ประธาน  :  ตองเสนอใหกรรมการแผนทราบเรื่อง 
  นางศุภมาส นอยจันทร  :  กค็ือรับทราบทีห่ลัง 
  ประธาน  :  มกีรรมการทานใดจะเพิ่มเติมไหมครับในสวนของงบป ๒๕๕๒ ที่ประธาน
อนุกรรมการแผนและงบประมาณไดนาํเสนอนะครับ งบประมาณทีพ่ิจารณาโดยผานอนุแลวก็คือ  
๖,๘๔๓ ลานบาท ถาไมมีใครติดใจก็จะถือวาที่ประชุมใหความเหน็ชอบนะครับที่จะไปตั้งงบประมาณ  
ซึ่งจะเปนสวนของสํานกังานนะครับ ทีนีพ้อมาดูในเรื่องของขอสังเกตนะครับ ก็คงเห็นดวยกับขอสังเกต 
ที่คณะอนกุรรมการสงมานะครับ แตก็อยากจะฝากแผนไวนิดหนึง่วา เนื่องจากในป ๒๕๕๑ เราเริม่ที่จะ 
มีการตัวชีว้ัดระบบองคกร ซึง่ตางจากป ๒๕๔๙ หรือป ๒๕๕๐ ซึง่เปนตัวชีว้ัดในระดับสํานัก ผมถือวาเปน
โอกาสที่ดีถาฝายแผนดาํเนนิการอะไรก็แลวแต เพื่อที่จะใหเกิดการใชรวมกัน เพราะฉะนัน้ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔  
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ขอ ๕ อันนี้เปนความคิดเหน็ของผมนะครับ เมื่อมันเปนการวัดองคกรแลว การใชครุภัณฑรวมกันระหวาง 
สํานักก็ดี การที่จะดําเนนิการโครงการอะไรที่มันแบบบูรณาการที่จัดทาํรวมกนัก็ดนีะครับ สามารถที่จะเอื้อ
ตอกันไดมาก เพราะฉะนัน้ถาฝายแผนสามารถดําเนนิการขณะนี้ในเชงิรุกก็คือวา สามารถจัดสรางความ
เขาใจวาตอจากนี้ไปตัวชีว้ัดระดับองคกรมนัมีตัวเจาภาพหลัก เจาภาพรอง และเจาภาพสนับสนนุแลว 
ผมคิดวามนัจะสรางความเขาใจ และในการขอเงินงบประมาณในป ๒๕๕๓ นาที่จะดีข้ึนกวาป ๒๕๕๒   
อันนี้มทีานอืน่จะแสดงความคิดเห็นตอขอสังเกตและขอเสนอแนะอยางไร เชิญครับ 
  นายอาคม แสงแกว  :  คือเร่ืองที่จะชี้แจง ก็คือเร่ืองรถ ขออนุญาตทานประธานนิดหนึ่งครับ 
จากขอสังเกตของคณะอนุในเรื่องของงบประมาณยานพาหนะจํานวน ๑๒ ลานบาท ซึง่ตามที่ ก.ร.  
ไดมอบหมายภารกิจทางดานรักษาความปลอดภัยทั้ง ๒ หนวยงานใหดูแลทั้ง ๒ สภา โดยเมื่อวันที่ ๒๖ 
สิงหาคม มติ ก.ร. ก็เห็นชอบมาบอกวา ใหงานรักษาความปลอดภัยจะอยูภายใตการกํากับดูแลของ 
สํานักรักษาความปลอดภัยทั้งหมดนะครับ ทางวุฒิสภาก็ไดสงเจาหนาที่มาทัง้หมดใหทางฝายเรา  
หลังจากนั้นเมือ่ทาง ก.ร. เหน็ชอบวาใหเรามาดูแลทัง้หมด ซึ่งงานอารักขาทางสํานกัรักษาความปลอดภัย 
ก็ไดดําเนนิการใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดานอารักขาบุคคลสําคัญเกิดขึ้น กลุมงาน ๑ เมื่อเปน
อยางนี้แลวมคีวามจาํเปนทางเจาหนาที่ของสํานักรักษาความปลอดภยัตองดูแลในเรื่องบุคคลสําคัญ  
แลวก็มียานพาหนะในการทีจ่ะอารักขาบุคคลสาํคัญของภายนอกดวยใหเหมือนกับทางฝายผูแทนนะครับ 
เราจึงไดตั้งงบประมาณไวประมาณ ๑๒ ลานเศษนะครับ ซึ่งงบประมาณนี้เราตั้งไวใกลเคียงกับขอ
งบประมาณทีเ่ราจัดซื้อทางฝายผูแทนทีเ่ราไดดําเนนิการวา รถจะมาในชวงเดือนพฤษภาคมขางหนานี้  
ก็คือจะไดรถยนตมาประมาณ ๓ คัน รถมอเตอรไซค ๔ คัน ในสวนผูแทนเราจะไดในเร่ืองพฤษภาคมเรา 
จึงใชเกณฑตัวเดิมก็คือมาตรฐานเดิมในการที่จะจัดหายานพาหนะดงักลาว ในการทีจ่ะอารักขาทางฝาย
ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภาทัง้ ๒ คนครบั 
  นางศุภมาส นอยจันทร  :  ขออนุญาตถามคือเนื่องจากวา งบประมาณทั้ง ๒ สวนแยกกัน
เด็ดขาด แลวก็แมวาสาํนกั รปภ. จะมาขึ้นกํากับอยูสํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรก็ตาม แตอยาลืม
วาตัวเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเองจะมีอํานาจในสภาเทานัน้เอง ถานอกพืน้ที่แลวก็จะไมมีอํานาจ
หนาที่อะไรเลย ดังนั้นการทีท่ั้งทานประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภาจะเดินทางไปราชการนอกพืน้ที ่
ก็นาจะเปนภาระในดานงบประมาณของทางวุฒิสภาที่ดูแล เพราะวาจริง ๆ แลว รปภ. เองมีอํานาจในพืน้ที่
กํากับเทานัน้เอง สวนจะกาวลวงตรงไปจุดนั้น และมาใชงบประมาณของเราทัง้หมด คิดวานาจะตองศึกษา
ดูกอนวาจะทาํไดขนาดไหน 
  นายอาคม แสงแกว  :  รับไปพิจารณาตรงนี้ เพราะวาในรายละเอียดจริง ๆ เราก็ยงัไมได
เรียนกับทางวฒุิสภานะครับ 
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  นางศุภมาส นอยจันทร  :  คาใชจายที่ตามมา  
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  สืบเนื่องมาจากคราวที่แลวอันนี้ หมายถงึวาสบืเนื่องมา 
  นางศุภมาส นอยจันทร  :  เขาใจ ขอชี้แจงตรงนี้วาในการอารักขามนัจะมีคาใชจายตามมา  
เชน ๑. คาตอบแทน เงนิตอบแทนของตาํรวจ และคาน้ํามันเชื้อเพลิง แลวก็คาบาํรุงรักษารถติดตาม 
รถมอเตอรไซคทั้งหมด ตัวนีเ้ราจะสงใหสํานักงานรับผิดชอบหรือ เพราะวามนัเปนงบประมาณดูแลทาง 
ฝงวุฒิสภาเราอยูนอกเขตพืน้ที่ของเราดวย ตองศึกษาตรงจุดนี้ดวยวาเรามีอํานาจแคไหนคือในพืน้ที่เรา 
ดูแลจริง แตนอกพื้นที่แลวใครดูแล สนใจตรงนี้เอง ถาเคลียรตรงนี้ไดก็ โอ.เค. 
  นายอาคม แสงแกว  :  เร่ืองนี้ก็คือวา ผมไดรับนโยบายจากทานรองวิจกัขณ คือบอกวาเรา
ตองดูแลเขาตามภารกิจนะครับ เร่ืองนี้ผมจะรับไปหารือกับทานรองวิจกัขณอีกทหีนึง่วาเราจะดําเนนิการ
อยางไรตอ ขอบคุณมากที่ใหคําแนะนําครบั 
  ประธาน  :  กฝ็ากในเรื่องของคาใชจายสบืเนื่องจากการใชยานพาหนะแลวกนั และจริง ๆ 
รวมถึงเจาหนาที ่เพราะออกไปในเรื่องของการบํารุงรักษาการซอมแซม ซอมบํารุงตาง ๆ ก็จะตามมาทัง้หมด 
เพราะฉะนัน้ในสวนของเรามันไดตั้งงบประมาณตอเนื่องอยางนีห้รือเปลา หรือทางวุฒิสภาเขาตัง้ตอเนื่อง
อยางนีห้รือเปลา คลาย ๆ มนัตองหาขอยตุิใหได ถาของเราไมรับผิดชอบตรงนี้ วุฒสิภาเขาตองตัง้ตรงนี้มา
ในหมวดคาใชสอยของเขาใชไหม เขาไดเงนิกอน ๆ แลว เวลาเขาทาํรายละเอียดในเรื่องของหมวดคาใชสอย
เขาตองมีรายการประเภทนีด้วย 
 
                     - ๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑

คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารราชการฯ                                                                   รัตนา ๒/๑ 
วันศุกรที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ 
 
   นางศุภมาส นอยจันทร  :  ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะ คือถาหาขอยุติได สมมุติวาถาทาง
สํานักงานเลขาธิการเราเปนคนจัดหารถ ไมวาจะเปนรถเกง หรือวารถมอเตอรไซคที่นําขบวน สวนคาใชจาย 
วุฒิสภาดําเนนิการ อันนี้กย็งัยนิดีนะคะ แตวามนัตองชดัเจน เพราะวาการออกไปขางนอกมนัหมายถงึ 
วามนันอกเขตอํานาจของเราแลว มนัก็ควรจะเปนเรื่องภาระงบประมาณของทางวฒุ ิถาตรงนี้เคลียรได 
ไมเปนปญหาอะไร ขอบคุณคะ 
   นางบุญรักษา ชมชืน่  :  คือที่พูดนี่หมายถงึวาวิธกีารทํางาน เพราะอนันี้มันเปนเรื่องที่เรา
อภิปรายกันครั้งที่แลว แลวที่ประชุมกม็อบหมายใหไปศึกษา แลวก็ ณ วันนี้ควรจะมีขอมูลมานําเสนอ  
แลวตัวทางดานเลขานุการนีก่็คงจะตองสรุปมติจากที่ประชุมคร้ังที่แลวแจงไปยังหนวยงานใหเรียบรอย 
วาคุณจะตองไปทําอะไร และหนวยงานกจ็ะตองนาํขอมลูมาเสนอในวนันี ้ทีพ่ี่พูดนี่หมายถงึวาพอวนันี ้
รับไปศึกษาอีกแลว คือมนัตั้งแตคร้ังที่แลวแลวมันเปนวธิกีารทาํงานที่วาทางแผนก็ไมชัดเจน คือมนัตองชี้
ประเด็นไปเลยวางานที่คางมีอะไรบางแตละสํานกั ณ วนันี้ขอมูลจะตองมาพรอม ไมใชวันนี้มาซกัไซกันอีก  
เพราะครั้งที่แลวทานเลขาฯ ทานอยูดวย และทานก็ใหนโยบายไป เพื่อใหไปศึกษาตรงนี้ใหเรียบรอย 
แลวก็นาํมาสูที่ประชุมคร้ังนี ้และวนันี้เอาอีกแลวลงไปศกึษาใหมอีกแลว มนัไมใชนะคะ เวลามนักระชั้นชิด 
ตองรีบ แลวกอ็ยาใหมนัเนิน่นาน 
   ประธาน  :  ถาเกิดจะไดหรือไมไดอยางไรนี่วนัที ่๑๗ เมษายนเราตองสงงบประมาณ 
รายจายทาํขอตั้งแลวนะครับ  
   นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ขออนุญาตนิดหนึง่ครับ ในสวนนี้เองคณะอนุกรรมการได
พิจารณาโดยตกผลึกแลววาจริง ๆ แลวคาใชจายในสวนตัวนี้ถึงแมจะมีมติ ก.ร. กจ็ริงวามอบอํานาจหนาที่
ใหรับผิดชอบดูแล แตนั่นก็ไมไดหมายความวาจะตองมีอํานาจในการตัง้งบประมาณ หรือวาในการจัดทํา
อะไรใหนะครบั ในสวนนี้เองเราก็เลยเอามาหารือกับทานรองฯ เพราะวาเราตองประสานกับทานรองฯ  
แลวก็ทางสาํนกัรักษาความปลอดภัย ทานก็บอกวาเปนอํานาจหนาที่ แตทางฝายเลขานุการแลวก็ทาง 
คณะอนุกรรมการก็มีความคิดเห็นอยางนีว้า จริง ๆ ถึงแมจะรับผิดชอบดูแลก็จริง แตอํานาจในการจัดตั้ง 
งบประมาณนัน้นาจะเปนคนละสวน เพราะฉะนั้นเองจงึขอใหที่ประชุมตรงนี้ตัดสินไดเลยวาตัง้หรอืไมตั้ง 
เพื่อที่เราจะไดดําเนนิการตอไปไดเลยนะครับ 
   นางศุภมาส นอยจันทร  :  คือในกรณีนี้ตองถามกอนวาจาํเปนหรือไม ถาจําเปนและ 
ถาทางผูแทนตั้งไวให และกรณีที่วาจะตองไปอยูในความรับผิดชอบวุฒินี่ เราโอนงบประมาณตัวนี้ไปให 
ไดหรือเปลาทางวิธีการงบประมาณ เชิญคุณประสิทธิ์คะ 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขออนุญาตนดิหนึง่ครับ คือผมเขาใจวาการมอบหมายภาระ 
อะไรใหเรา ผมยังเขาใจวามันตองถือหลกัวากรมใครกรมมัน คือผมเรียนที่ประชุมอยางนี้วาถาตัง้ 
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งบประมาณของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาในงบประมาณของสํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
นี่ผิดกรม โดยหลักการไมควรจะดําเนนิการ มันไมถกูหลกั เพราะวางบประมาณจะมาอยูทีเ่รา พูดถึงในแง 
ของผลประโยชนของสํานักงานเรา เราตัง้งบประมาณหมายความวาเราตั้งมาแลวเราไมไดใชประโยชน  
อันนี้ขอที ่๑  แลวในหลักงบประมาณอยางที่เรียนทานวา กรมใครกรมมันมากกวานะครับ เพราะงบของคุณ
ใชเพื่อภารกิจของคุณ คุณก็ตองตั้งของคณุสิครับ  แตปญหาคือวาเวลานี้ถาเราไมตั้งตรงนี้เราตองรีบ
ประสานกับทางวุฒิใหตัง้ไปที่สํานักงบฯ เพราะวาเทาทีผ่มทราบสาํนกังานเลขาธิการวุฒิสภาสงคําขอไปที่
สํานักงบประมาณเรียบรอยแลวนะครับ เขาตองทาํขอเพิ่มเติมไปโดยดวนเลยครับ ไมอยางนัน้เขาจะมาโยน
ใหเราอีก 
   รอยเอกหญงิ สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  ขออนุญาตเสรมิทําความเขาใจนะคะ  
และทรัพยสินอันนี ้สมมุตนิะคะถาตัง้ที่เราทรัพยสินจะเปนของ สผ. หรือเปลา ใชไหมคะ เพราะวาถาเงินใช 
จากของเราโดยหลักการใชไหมคะ มันก็ตองเปนของเรา แตทีนีถ้าเขาควักเงนิซื้อ แตยืมมือใหฝงเราชวย
บริหารจัดการโดยสํานกัความปลอดภัยอะไรอยางนี ้แตเงินก็นาจะอยางที่คุณประสทิธิ์เหลานัน้คะ 
   นางศุภมาศ นอยจันทร  :  ขออนุญาตนะคะ ในการดําเนนิการเนื่องจากวาการเดนิทางไป 
เปนการเดินทางไปนอกพืน้ที่ใชไหมคะ เพราะฉะนัน้ตัวทานประธานวฒุิทานกม็ีอารกัษขาอยูแลว ก็ทีมนั้น 
นะคะ เปนคนคุมกันทานไป อารักษขาทานไป เพราะฉะนั้นคาใชจายตาง ๆ ก็ควรจะเบิกทางวุฒิ แมกระทัง่ 
รถตาง ๆ กม็านั่งคิดวาคืองบประมาณของสวนราชการใดก็ของสวนราชการนั้นจะมาตั้งแทนกนัไมได  
นี่คือเราคิด สมมุติวาถาเปนของวุฒิจริง ๆ แลวนี่มนัจะโอนไปไดหรือเปลา แตจริง ๆ แลวมันก็ไมนาจะได 
เพราะวามนัเปนเงนิงบประมาณ ถาเบกิแทนกันได ใชไหมคะ ก็กรรมสิทธิ์ของทางผูแทนอยูด ีก็เหน็สมควร
วานาจะแจงใหวุฒเิขาตั้งงบประมาณ ถาเขาเหน็ความสาํคัญนะคะ 
   ประธาน  :  ผมก็มองอยางนี้วาการอารักษขาคือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
เปนผูอารักษขา แตการอารกัษขานี่มนัจะประกอบดวยยานพาหนะ กน็าจะขึ้นอยูกับหนวยงานที่เขามี 
ความตองการเจาหนาที่อารักษขา เราก็จัดเพียงแตเจาหนาที่อารักษขาไป แตเจาหนาที่อารักษขาของเรานัน้
จะขึ้นไปรถประธานมนัก็คงไมได เพราะฉะนั้นเขาก็ตองจดัรถเสริมมาใหสําหรับในการอารักษขา 
ทานประธานวฒุิสภา หรือรองประธานวุฒสิภา เมื่อมีคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องตรงนี ้เขาก็นาที่จะตองตั้ง 
คาใชจายเบ็ดเสร็จรวมไปดวย ฉะนั้นถือหลกัวาการอารักษขานัน้คือตัวบุคคลที่จะไปอารักษขาบุคคลสําคัญ 
เพราะฉะนัน้เราก็มีเจาหนาทีท่ี่จะไป Support เขา แตในเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ ผมก็วา 
ในหลักก็คือข้ึนอยูกับสวนราชการที่เขามคีวามตองการนะครับ ที่ประชุมจะเห็นดวยไหมครับ 
   นายคม แสงแกว  :  ขออนญุาตในตัวผูตัง้ยอมรับตรงนี ้ก็คือวาใหเปนไปตามหลักการ 
ตามนโยบายงบประมาณดีกวา คือวาหนวยงานไหนเปนผูดําเนนิการ เพราะฉะนัน้เดีย๋วผมจะไดแจงให 
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ทางวุฒิสภาเขาไดจัดตั้งงบประมาณตัวนี้ เพราะวาจริง ๆ ก็คืออยางทีท่านรองฯ ศุภมาสบอกวามนัจะม ี
งบผูกพันอะไรตาง ๆ มาในเรือ่งของเบี้ยเลีย้ง เพราะวาอยางของเรานี่เราต้ังเราตองมเีบี้ยเลี้ยง มีคา
บํารุงรักษา คาใชจายตาง ๆ ที่ผูกพนัมาอกีเยอะ และตรงนี้ขอใหทางคณะกรรมการพิจารณาไปไดเลยวา 
ไมควรเกี่ยวของกับงบ ๑๒ ลานบาทตวันีค้รับ 
   นางสุภารัตน  วสะภาคย  :  มีความสงสัยนิดหนึ่งวากอนทีท่าง รปภ. จะเสนอตรงนีม้า 
ไดประสานกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือเปลา 
   นายคม แสงแกว  :  หมายถงึทานรองฯ เปนคนประสานครับ ทานรองฯ วิจกัขณ 
   นางสุภารัตน  วสะภาคย  :  ทานรองฯ วิจกัขณประสาน และทางวุฒิสภาใหเราตั้ง 
อยางนัน้หรือ 
   นายคม แสงแกว  :  คือตอนนี้ทานรองฯ กบัที่เราคุยกันตัง้กนัเองวา เมือ่ไดรับ 
มอบอํานาจมาในดานนี ้
   นางบุญรักษา ชมชืน่  :  เร่ืองนี้มนัเปนเรื่องระดับนโยบาย ไมนาจะตัดสินใจ 
ซักถามเลยทั้ง ๒ ฝาย  แลวก็เปนระดับนโยบายสงูกวาเรา ในเมื่อภาระหนาที่มนัเปลี่ยนแปลงไป 
มันไมไดเหมือนเดิมอยางที่เราพูด โอ.เค. แยกกันตัง้ แตทีนี้อยางนีก้็ตองถามผูใหญวาเขามีนโยบายอะไร 
มาหรือเปลาทีส่ั่งมาอยางนี ้ก็ตองแยกกรมกันไป แตถาเกิดเปนนโยบาย ก.ร. หรืออะไรตออะไร ไมทราบ 
รายละเอียด 
   ประธาน  :  ผมวานโยบาย ก.ร. มันก็คือในเรื่องของเจาหนาทีท่ี่จะไปอารักษขาเฉย ๆ  
แตตัวเครื่องไมเครื่องมือนี่มนันาจะเปนความตองการของหนวยงานนัน้ ๆ ก็คือสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
มากกวา แตเมื่อ ณ วนันี้ทางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภายังไมไดขอรองวาเขาอยากจะมีรถ เพื่ออารักษขา 
ประธานวุฒิสภาหรือรองฯ  เขาขอหรือไมขอ เราอยาไปตีความตามมติของ ก.ร.  
   นายคม แสงแกว  :  รองประธานของวุฒิสภานะครับ ผานขาราชการของเราก็คือ 
คุณสมชาติบอกวา เราไดจดัสรรจัดรถนําขบวนใหทางวฒุิสภาหรือยงั ผมบอกวารถในสวนของวฒุสิภา  
ณ วันนี้ก็คือเราไมไดจัดทําให เพราะวาเราไดมาเฉพาะในสวนของผูแทนเทานัน้ 
   นางศุภมาส นอยจันทร  :  ขออนุญาตนิดหนึง่นะคะ คือการชี้แจงนาจะนําเรียนทาง
วุฒิสภาใหทราบวา การตั้งงบประมาณลักษณะนี้เปนการตั้งผิดหลักวธิกีารงบประมาณนะคะ  
เราไมสามารถดาํเนนิการใหได ทานก็ตองสนับสนนุวัสดุ ครุภัณฑเอง สวนดานบุคลากรเราใหได 
เปนลักษณะนัน้ ทีนี้คือลักษณะวาเกิดความไมเขาใจในการตั้งก็คิดวาเปนหนาที่ ก็เขาใจนะคะ แตวา
เนื่องจากวาเปนสํานักงานคนละนิติบุคคลกันนะคะ ก็ตองแจงใหถูกตองตามชองทางของเขานะคะ  
 



 ๑๔
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ไมวาจะเปนนโยบายก็ตาม แตตองถูกหลกัเขาระเบียบการเงนิการคลังดวยนะคะ  
   (นายวัชรินทร จอมพลาพล ทําหนาทีป่ระธานในทีป่ระชุม) 
   นางศุภมาส นอยจันทร  :  นาํเรียนนะคะวาขณะนี้เราพิจารณาถงึงบประมาณ แลวกม็ีการ
ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการตัง้รถอารักษขาของสํานัก รปภ. นะคะ ก็ไดขอสรุปแลววากต็องแจงใหสํานักงาน
วุฒิสภาทราบวา การตั้งงบประมาณแลวจะตองตั้งโดยสวนราชการของตนนะคะ มาตั้งฝากไมไดนะคะ  
อันนีน้ําเรยีนใหทราบ ไมทราบวามีประเดน็อื่นไหมคะ 
    ประธาน  :  ผมประชุมลดขั้นตอนกับทานรองฯ สมพลอยู เขาตามมาประชุมนี้ผมกม็านี ่
เวลาตรงกัน  
   นางศุภมาส นอยจันทร  :  คุณณัฐสิทธิ์คะ วันนั้นเรามีประเด็นที่จะตองนําชี้แจงในที่ประชุม 
กี่ประเด็นคะ จําไดไหม 
   นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  คือในสวนของโครงการคงไมมีอะไร เพราะวาทางคณะกรรมการ 
นโยบายและแผนไดเห็นชอบไปแลวนะครับ แตในสวนของงานประจาํนัน้คงเปนหนาที่ของคลังแลวก็ของ 
คุณประสิทธิ์ ที่จะตองสรุปเสนอคณะกรรมการนะครับ เพราะวามนัมีรายการบางรายการที่คณะกรรมการ
อาจจะพิจารณาเปนพิเศษ หรือวาสนใจเปนพิเศษตรงไหน ในสวนของโครงการก็ไดรับเห็นชอบไปตาม
นโยบายและแผนแลวนะครับ ขออนุญาตครับ  
   นางศุภมาส นอยจันทร  :  ขออนุญาตนะคะทานประธาน ขอนําเขาสูเร่ืองคําขอตั้ง 
งบประมาณป ๒๕๕๒ โดยขอเชิญคุณประสิทธิ์ลองช้ีแจงตั้งแตงบบุคลากรเปนตนไปนะคะ เชิญคะ 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขอบคุณทานรองฯ ครับ ขออนุญาตนาํเรยีนในสวนที่จะเปน 
งบประจํานะครับ ซึ่งจะประกอบดวยงบบคุลากร งบดาํเนินงาน และงบเงินอุดหนนุนะครับ งบบุคลากร 
ในปนี้เราขอตั้งไป ๑,๐๓๓,๕๑๑,๐๐๐ บาท ในการตั้งนั้นในสวนของขาราชการไดประสานกับสํานัก 
บริหารงานกลาง โดยมีการบวก ๖ เปอรเซ็นตไปตามอัตราเรียบรอยแลวนะครับ สวนของสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร ขาราชการการเมือง ไดประสานงานกับสํานักการคลังและงบประมาณไดตัวเลขมาตามที ่
กําหนดไว สําหรับในป ๒๕๕๒ นัน้ ไดมีการขอขาราชการอัตราใหม ๑๘๔ อัตรา เปนการขอปสุดทายที่เรา
ตั้งเอาไวมีแผนไวทัง้หมด ๕๒๓ อัตรา ประมาณนั้นนะครับ ปนี้จะเปนปสุดทายที่ตั้ง ๑๘๔ อัตรา ถาไดตรงนี้
แลวเราก็จะไดเต็มกรอบที่ ก.ร. ที่อนุมัติมาแลวนะครับ สวนพนกังานราชการจะไมมกีารขอตั้งพนกังาน
ขาราชการใหม อันนี้เปนสวนของงบบุคลากร ทานคณะกรรมการมีขอสงสัยไหมครับ ผานนะครับ 
งบดําเนินงาน คําขอในปนี้ขอไป ๑,๓๖๓,๓๔๘,๘๐๐ บาท เมื่อเทยีบกับป ๒๕๕๑ ทานจะเหน็วาเราขอตั้ง
นอยกวา เนื่องคณะอนุโดยทานรองฯ ศุภมาส ไดพิจารณาในกรอบที่วา เมื่อรัฐธรรมนญู ป ๒๕๕๐  
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กําหนดใหเราของบประมาณ โดยขอใหเพียงพอเทานัน้เองนะครับ เราไมตั้งเพิ่มไป คือไมบวกไป อยางเชน
รายการที่ ๑  คาอาหารทาํการนอกเวลา เรารวบรวมคําขอได ๕๐ กวาลานบาท ปรากฏวาเรามาดูแลว 
เราขอตั้งแค ๒๖ ลานบาท เพราะวาถาตั้งไป ๕๐ กวาลานบาท ก็ไมไดงบ โดยใชวิธกีารพิจารณาก็คือ 
ใชรายจายแลวก็บวกไปอีก ๑๐ เปอรเซ็นต มันกจ็ะได ๒๖ ลานบาท ก็คือเราขอใหเทากบัที่เรา ตองการจะใช
จริง ๆ เทานั้น เนื่องจากการที่รัฐธรรมนูญกําหนดวา สํานักงบประมาณจะตองจัดสรรงบประมาณให
เพียงพอกบัการใชจายกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภานัน้ ถาเราขอเกินไปแลวเราใชไมหมดก็จะ 
เปนดาบ ๒ คม มาฟนคอเราเองวาเราตัง้งบไวแลวใชไมหมด สํานกังบประมาณจะใชตรงนี้ไปแจงตอสภา
เหมือนการแจงตอฝายบรหิารเหมือนกันวาเปนหนวยงานอิสระ 
   นางบุญรักษา ชมชืน่  :  อันนี้เขาใจ แตหมายความวาบวก ลบ อยางทีว่า  
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  บวกแลวครบั  
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  บวก ลบ แลวกค็ดิ Rate ใหมหรือยัง 
   นายประสิทธิ ์ อนนัตวิรุฬห  :  Rate ใหมแลวครับ  
   นางบุญรักษา ชมชืน่  :  เพราะเปรียบเทียบกับคร้ังที่แลวประโยชนตอบแทนมนัไมเทากนั  
วิธีคิดก็ตองคดิอัตราใหมผานบันทึกตรงนัน้ ก็ตองชี้แจงวาไดไปทบทวนแตละสํานักเขาคิดอัตราใหมแลว  
   นายประสิทธิ ์ อนนัตวิรุฬห  :  เรียนทานนะครับ จริง ๆ แลวในป ๒๕๕๑ สํานักงบประมาณ 
จัดสรรคาอาหารทําการนอกเวลาใหเราเพยีง ๑๑ ลานบาท สํานักงานโดยอนุกรรมการแผนและงบประมาณ 
ไดมาจัดสรรใหม โดยใชอัตรา Rate ที่มนัเพิ่มข้ึนเทาตัวนี่เขามาปรับเปน ๒๓ ลานบาท เราปรับ Rate  
เรียบรอยแลว และทีนี้ในปถดัมาในป ๒๕๕๒ เราคาดวาอาจจะตองมภีารกิจเพิ่มข้ึน ก็ขอตั้งเพิ่มอีกนิดหนึง่ 
ก็เปน ๒๖ ลานบาท ปรับ Rate แลวครับ   
   นางบุญรักษา ชมชืน่  :  มีประเด็นหนึ่งทีท่านเลขาฯ ถามวา พอดีวนันี้รองฯ ศุภมาสมา  
วาถาเกิดมนัมอีะไรสิ่งจําเปนที่จะใชเกิน คือคร้ังนี้เราตั้งพอดี ๆ บวก ลบ นิดหนอย แตถามนัมีภารกิจจําเปน
ที่จะตองอยูโอ.ที. มีเงินตวัอืน่ไหม ทีท่านถามมาครัง้ที่แลวนะคะ คือเราไมไดตั้งเผื่อมาก แตวาถาเกดิมันมี
ภารกิจจําเปนที่จะตองปฏิบตัิกันจริง ๆ เพิม่ข้ึน เรามีเงนิสํารองไหมอะไรอยางนี ้จะใชจากตรงไหน  
ทานถามไวนะคะ 
   นางศุภมาส นอยจันทร  :  ขอเรียนอยางนีน้ะคะ การตั้งงบประมาณแตละปนะคะ  
จะดูฐานของปกอนเปนหลกัในการตั้งและพิจารณาตั้ง ทีนี้เหตุการณใดก็ตามทีย่ังไมเกิดขึ้น ทางสํานัก 
งบประมาณถอืเสมือนวาไมมีเหตุการณนัน้ ถามีเมื่อไรใหเจียดจายจากงบอืน่ไปกอน สํานกังานตอง 
ดําเนนิการพิจารณาวา เราจะเจียดจายตัดทอนจากงบใดมาให อันนี้เราจะตั้งลอย ๆ ไมได และการใดที่ 
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ไมมีระเบียบ หรือกฎหมายใหตั้ง เราตั้งไมได หรือวาเราจะคาดการณเองก็ไมได ยกเวนรายการที่เปนเรื่อง
ของเบื้องสูง คอืของในหลวงถึงจะตัง้ให แตทั้งนี้เรากม็ีโครงการรองรับเหมือนกนั ขอเรียนชี้แจงอยางนี้คะ 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  โดยหลักแลวในงบดําเนนิงานสวนราชการสามารถถวัจายได 
ก็คือหมายความวาใหจัดการไดภายใน อยากนําเรยีนรายการที่ ๖ นดิหนึง่ คาเบี้ยประกันสุขภาพของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในอัตราเดิมทีเ่ราต้ัง ๆ มาเราตั้งในอัตรา ๒๐,๐๐๐ บาทตอคน ก็จะตัง้ไดประมาณ 
๙.๖ ลานบาท ทนีี้คณะอนฯุ พิจารณาแลววา ในตอนนี้มรีางพระราชกฤษฎีกาวาจะใหปรับเปน  
๕๐,๐๐๐ บาท ทีนีท้างอนกุรรมการไดพิจารณาวาถาเราตั้งไป ๙.๖ ลานบาท ถาราง พ.ร.ฎ. ตัวนีผ้าน  
เราตองจายถงึ ๒๔ ลานบาท เราจะเอาเงินที่ไหนมา อยางทีท่านทีป่รึกษาพูดนี่ ทางคณะอนุฯ เลยเห็นวา
ควรตั้งไป ๒๔ ลานบาท ก็ตั้งทานละ ๕๐,๐๐๐ X ๔๘๐ ทาน ก็จะได ๒๔ ลานบาทถวนครับ รายการที ่๗ 
เปนเรื่องคาโบนัส เราตัง้เพิ่มจากป ๒๕๕๑ ซึ่งตัวนี้ปรับอัตราเพิ่มขาราชการไปเรียบรอยแลว ตั้งไว 
๑๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท สวนทีท่านที่ปรึกษาบุญรักษากงัวล ในทุกปเราจะตั้งเผื่อไวในรายการคาตอบแทนอืน่
คาใชสอยอ่ืน คาวัสดุอ่ืน เราจะตั้งตรงนีเ้อาไวนิดหนึง่ ซึง่เผื่อเอาไวหมนุนะครับ เปนเงินที่เอาไวหมนุ  
เรียนทานดวยอาจจะใชไดตรงนีน้ะครับ ในคาใชสอยปนี้เราขอ ๔๙๓ ลานบาท ในขณะที่ไดรับจัดสรร  
๓๘๔ ลานบาท สวนที่มนัเพิม่มาก ๆ ก็จะมีเร่ืองคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาทีพ่ัก ในป ๒๕๕๑ เราไดจัดสรร  
๙๐ ลานบาท แตปนี้เราขอ ๑๓๖ ลานบาท เพราะวา ๙๐ ลานบาท ทางสาํนักงบฯ ใหเรามา ๙ เดอืน  
ปนี้เรามีสภาอยู ๙ เดือน เขาใหเรา ๙ เดือน ปกติเราจะไดประมาณ ๑๑๐ ลานบาท แตป ๒๕๕๒  
เราขอตั้งไป ๑๓๖ ลานบาท เผื่อเอาไวแลวนะครับ มนัก็เลยจะมีตัวเลขที่โปงไปนิดหนึ่ง และสวนในรายการ 
ที่ ๑๔  รายการที่ ๑๕  รายการที่ ๑๖  อะไรพวกนี้ ทางสาํนักการคลังและงบประมาณไดปรับอัตรา 
ทานจะเหน็วาเนื่องจากคาอาหารไดมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับ เราก็จําเปนตองรองรับตรงนี้เอาไว  
แลวในสวนของคณะกรรมาธิการสามัญเทาที่เราเช็ค ตอนนี้ไมทราบขอบังคับจะเทาไร ไมทราบนะครับ  
แตทางอนุฯ นีต่ั้งไว ๓๔ คณะ คาใชจายกจ็ะเพิ่มข้ึนจากเดิมที่เราตัง้ไว ๓๑ คณะ ตัวเลขมันก็จะเพิม่ข้ึน
เล็กนอยนะครบั  
   นางบุญรักษา ชมชืน่  :  คาตอบแทนพิเศษตามโครงการประเมินผลทีเ่ราตั้งไว ๑๒  
ลานบาท คือปที่แลวก ็๑๒ ลานบาทกวา หมายถงึวาเราจายหมดไหม มีเงินเหลือคืนคลังไหมคะ  
   นางศุภมาส นอยจันทร  :  ขออนุญาตชี้แจงนะคะ ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ จะจายทั้งหมด 
ประมาณ ๑๑ ลานบาทเศษ มีเงนิเหลือคืนคลังคะ ในปนีล้องคิดดูแลวจากจาํนวนยอดที่ข้ึนมาเราสามารถ 
จายเพิ่มแกขาราชการไดถึง ๔๐๐ กวาคน เพราะฉะนัน้เพียงพอคะ 
   นางบุญรักษา ชมชืน่  :  บวกแลวใชไหมคะ บวกที่คะแนนจะเพิ่ม 
   นางศุภมาส นอยจันทร  :  เรียบแลวคะ 
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วันศุกรที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ 
 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  คาใชสอยอ่ืน เราก็ตัง้เผื่อเอาไวอีกประมาณ ๒ ลานบาท 
ก็จะเปนทกุปที่เราตั้งเอาไว แลวก็เงนิจาํนวนนี้ก็ไดเอามาใชประโยชนทุกปนะครับ เผื่อตรงไหน เผือ่เหลือ 
เผื่อขาด สวนคาวสัดุปนี้เราขอเทา ๆ กับปงบประมาณ ๒๕๕๑ แตทานจะเห็นวาในป ๒๕๕๑ เราไดรับ 
จัดสรร ๕๐ ลานบาท สวนทีเ่พิ่มข้ึนก็คือคาวัสดุสํานักงานซึ่งเราเพิม่ไปอีก ๑๐ เปอรเซ็นต อยางที่ผมเรียน
แลววาเราเผื่ออัตราเงินเฟอไวนะครับ อยางอื่นนี่ก็จะคงที่นะครับ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  กอนไปคาวัสดุขอนิดหนึง่ไดไหมคะ ขออนุญาตทานประธาน
คณะอนุกรรมการนะคะ ถามทานรองฯ วชัรินทรนิดหนึง่ มนัเปนเรื่องงบของคณะกรรมาธิการ ทราบมาวา
มติที่ประชุม ๓๒ คณะใชไหมคะ แตม ีส.ส. ไปพูดนอกรอบวาอยากจะใหเพิม่อีก ๒ – ๓ คณะ มนัจะมี
แนวทางอยางไร คณะอนุกรรมการก็ตั้งไว ๓๔ คณะ 
   ประธาน  :  ขออธิบายวากรรมาธิการยกรางนี่ เมื่อวานนี้ประชุม ๙๙ เปอรเซ็นตแลว 
๓๒ คณะ แลวก็มทีี่จะขัดเกลาอีกสัปดาหหนาอีก ๑ วนั ซึ่งไมเกี่ยวกับคณะกรรมาธกิารแลว จะเปนเรื่อง 
ของการดูถอยคํา วรรคตอน อะไรแลวแตในแตละขอ ทนีีท้ี่เผื่อไว ๑ เปอรเซ็นต ก็เผื่อวาระสองในทีป่ระชุม
ใหญ เผื่อผูแปรญัตติ หรือมีอะไรประเภทเอาชนะได แตกรรมาธิการจริง ๆ ขณะนี้คอื ๓๒ คณะ เปนทียุ่ติแลว
ในชั้นกรรมาธกิาร แลวถาใหผมเดาผมกว็า ๑๐๐ เปอรเซน็ตแลวละ ๓๒ คณะ แตเราก็ตองตั้งเอาไว  
๓๔ คณะ ไมเปนไรก็เผื่อไว พอไปเขากรรมาธิการมันก็รูผลแลวตอนนัน้ แลวก็ไปตัดตอนนัน้ได  
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขออนุญาตนะครับ ผานคาวัสดุหรือยังครบั คาวัสดุเราขอ 
เทากับปที่ผานมา สุดทายสาํหรับงบดาํเนนิงานก็จะเปนคาสาธารณูปโภค ทานจะเหน็วาเราขอตั้งนอยกวา 
ป ๒๕๕๑ เพราะวาปที่ผานมานีเ่ราขอไวเต็มที่ เราขอไป ๑๒๗ ลานบาท สํานกังบฯ ใหเราแค ๘๕ ลานบาท 
เพราะฉะนัน้เราดูแลวเมื่อรัฐธรรมนูญกําหนดวาแคเพียงพอก็จริงใชไหมครับ เราก็ไมขอใหมันเพิ่ม ใหมันเกิน
เลยไป เราก็ขอเพียง ๑๐๐ ลานบาท  สวนที่ลดลงมากค็ือสวนทีเ่ปนคาไปรษณียโทรเลข ซึ่งทางสํานัก 
การคลังและงบประมาณไดไปพิจารณาแลวนะครับวา ไมจําเปนจะตองตั้งใหมันสงู คือเดิมตัวเลขตัวนี ้
จะขอตั้งไป ๑๐ กวาลานบาทใชไหมครับ ทางสํานักการคลังฯ ไดปรับมาวา ตัวเลขจริง ๆ ควรจะตัง้แค
ประมาณ ๕.๘ ลานบาท ทําใหตัวเลขคาสาธารณูปโภค จริง ๆ ขอตั้ง ๑๐๐ ลานบาท เรียนคณะกรรมการ 
นะครับ  
   สุดทายจะเปนเรื่องเงนิอุดหนนุ ปนี้เราขอเอาไว ๒๓ ลานบาท ทานจะเห็นวาขอตั้งนอยกวา
ป ๒๕๕๑ ที่ขอไป ๒๖ ลานบาท แตไดจัดสรร ๑๖ ลานบาท สวนที่เพิม่ข้ึนจากที่ไดรับจัดสรรจะเปนสวนของ
เงินอุดหนนุเพือ่เปนคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งทุกปทางสํานกัวิชาการขอยมืมาที่ ๓.๑ ลานบาท  
อยูทุกป ปนีเ้ปนทีน่ายินดวีาขอเพิ่มมาอกีเทาหนึง่นะครับ แลวก็เขาใจวางานวิจยัและพัฒนาสาํหรบั
หนวยงานของรัฐสภานาจะมคีวามสาํคัญมากขึ้น และอีกสวนหนึง่ทีเ่พิม่ก็คือคาทนุใหศึกษาตอ 



 ๑๘

คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารราชการฯ                                                                   รัตนา ๒/๘ 
วันศุกรที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ 
 
จากเดิมต้ังไว ๑๐ ลานบาท ตั้งเพิ่มเปน ๑๓,๖๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตรงนีท้างคณะอนุไดพิจารณาเรียบรอยแลว 
รอบคอบแลวนะครับ ก็ขอนาํเรียนครับ ทนีี้จะมีผลกระทบอีกนิดหนึ่งรายจายอื่นจะมีงบของงบดําเนินงาน 
อยู ๒ – ๓ รายการ ขออนุญาตนะครับ รายการที่ ๑ คาใชจายในการเดินทางศึกษาดูงานนี่เราตัง้ไว  
๓๔ คณะ ก็คงผานนะครับ คณะละ ๕ ลานบาท ก็จะเปน ๑๖๐ ลานบาท  ถามนัเปน ๓๒ คณะ ถาในขั้น
การพิจารณาของสํานกังบฯ เราก็จะแจงใหเขาตัดลดลงมา เพราะวาเราก็ไมมีความจาํเปนจะตองใหมันเกนิ
ความตองการนะครับ เกนิคณะ สวนคาใชจายดานกิจกรรมตางประเทศของสภาผูแทนราษฎร ทานจะเหน็
วาเราตัง้ลดจากปที่ผานมา ทุกปเราตัง้ ๓๐๐ กวาลานบาท ปนี้ไดประสานงานกับทานรองฯ สมพล 
  นางศุภมาส นอยจันทร  :  ขอดูขอ ๑ ที่ผานมานี่ ถา ๓๔ คณะ คณะละ ๕ ลานบาท 
มันเกนินะคะ เปน ๑๗๐ ลานบาท นี่เปน ๑๖๐ ลานบาท เทากับ ๓๒ คณะ  
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ผมนึกวาตัดแลว ถาอยางนั้นขออนุญาตปรับนะครับ 
เปน ๑๗๐ ลานบาทนะครับ ขอบพระคุณทานรองฯ ครับ ตัวนี้ผมนึกวาปรับแลว ขอโทษครับ คาใชจาย 
ดานกิจการตางประเทศ ทานรองฯ สมพลได Revise ใหมวาควรจะขอเทาที่จําเปนเทานั้นเอง ก็งบคําขอ 
มันก็เลยเหลือแค ๒๐๒ ลานบาท ทานจะเห็นวาคาํขอในงบรายจายอืน่จะต่ํากวาในป ๒๕๕๑ อยูพอสมควร
นะครับ สวนการจัดสรรเปนหนาที่ของสํานักงบประมาณนะครับ สวนอื่นก็ไมมีอะไรนะครับ ก็จะเปนเรื่อง
ของโครงการทีท่างดานแผนบูรณาการไว ก็ขออนุญาตนาํเรียนที่ประชุมครับ  
   ประธาน  :  ผมขอเปนความรูนะครับ ผมไมมีความรู คืออยางนี้อันนี้ผมคิดเอาเองวา 
บรรยากาศตอไปของสภามันจะมีคณะกรรมาธิการเรื่องแกไขรัฐธรรมนูญ ผมวามนัตองเกิด มนัจะเกิด 
ในรูปของการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศกึษากอนวาจะแกอะไร มันก็ตองเปนคณะใหญตองใชเงิน   
๒. ในรูปของถาเกิดเสนอเขามารัฐสภา รัฐสภารับหลักการ ก็ตองเปนคณะกรรมาธกิารพิจารณาแกไข
รัฐธรรมนูญ  หรือ ๓. ถาเปนไปไดซึ่งอาจจะมีทางดวย ก็คือจําไดสมัยที่เขาแกมาตรา ๒๑๑ เขาใหมีสภา 
รางรัฐธรรมนญู ๙๙ คน อะไรเหลานี ้เลยถามเปนความรูวา ถามนัเกิดจริง ๆ แลวเรามีเงนิรับรอง เรามีอะไร
รองรับใชไหม 
   นางศุภมาส นอยจันทร  :  ขอเรียนชี้แจงนะคะ สมัยกอนจําไดไหมคะ เราเคยมี สสร. 
ซอนสภา ในตวันัน้เราของบกลาง ทาํประมาณการแลวทําคําขอตั้งงบประมาณเพิม่เติมได อันนี้ไมตอง 
กังวลนะคะ  
   นางบุญรักษา ชมชืน่  :  ทนีีใ้นรายละเอียดนี่มีการปรับลดไหม  
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ในสวนของสาํนักงานไมมีแลว คือถาเราไมตั้ง ๑๒.๖  
ลานบาท เรากต็ัด ๑๒.๖ ลานบาท ตัดไป และผมก็ขอเพิม่อยางที่เมื่อกี ้แลวก็ขอเพิม่ในเรื่องคาใชจาย
เดินทางศึกษาดูงานของกรรมาธิการเพิม่อีก ๒ คณะ ก็ปรับนิดหนอยครับ  



 ๑๙

คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารราชการฯ                                                                   รัตนา ๒/๙ 
วันศุกรที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ 
 
   นางศุภมาส นอยจันทร  :  ถาอยางนัน้คําขอตั้งงบประมาณในจํานวนทัง้สิ้น ๖,๘๔๓  
ลานบาทเศษ จะขอปรับเพิ่ม ๑๐ ลานบาท ในงบรายจายอื่น และปรับลด ๑๒.๖ ลานบาท ในงบลงทุน 
ดังนัน้จะมงีบประมาณที่จะตองปรับลดในจํานวนนี้อีก ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพราะฉะนัน้ประมาณการก็จะ
อยูในประมาณ ๖,๘๔๑ ลานบาท ในเรื่องนี้ก็จบนะคะ  
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  และทางดานการเมืองนีห่มายถงึวามีตัวเลขอะไรมาบางหรอืยัง 
หมายถงึวาที่เขามาในสาํนักงานนี่คะ 
   นางศุภมาส นอยจันทร  :  ยงัไมมีคะ คือทานรองประธานอภิวันทก็ไดเชิญทางกลุมแผน 
และสํานกัการคลังฯ ไป ก็ใหนโยบายมาก็เปนคราว ๆ วาตองการอะไรบาง แตยังไมมีตัวเงนิคะ ยังไมมี
โครงการใด ๆ ทั้งสิน้ คือการที่จะของบประมาณนี่เราจะเสนออยางนีว้าสํานักงานเราขอไปสวนหนึ่ง  
นําเสนอไป ถาทางฝายการเมืองคือทานประธานมีดําริอยางไร เราก็จะมาผนวกใสอีกชั้นหนึง่วาเปนของ 
ฝายทางการเมืองนะคะ อันนี้ยงัรอตรงจุดนี้อยูคะ  
   นางบุญรักษา ชมชืน่  :  เราจะตองปรับยทุธศาสตรใชไหมคะ คือมนัจะไดสอดรับกัน 
วาถาเรารับนโยบายของการเมืองมาตัวนี้คือยุทธศาสตรของเขา ของสาํนักงานเราเปนงานประจาํ 
ทีนี้เราจะปรับอยางไรมนัจะไดสอดรับ   
   นางศุภมาส นอยจันทร  :  ตรงจุดนี้นะคะ เมื่อรับแลวเราจําเปนจะตองทํา เพราะเปน
นโยบายใชไหมคะ สวนอันนัน้ก็มาปรับเขามาสูยทุธศาสตรของเรา แตทั้งนี้ทัง้นั้นเหตผุลอีกประการหนึง่ 
ที่วาเราไมจับเขาใสของสํานกังานเลย เพราะจะมีผลตอตัวชี้วัดเราดวย เนื่องจากวาโครงการตามนโยบาย 
จะเปนโครงการทุกโครงการที่ไมปฏิบัติตามระเบียบเลย อยางเชน การที่จะใหติดตั้งจานดาวเทียมใหแก
สมาชิกทุกคน ๔๘๐ คน ลักษณะนี้กม็ีปญหาวาการจะใหเงนิแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเอาไปเผยแพร
ประชาธิปไตย ซึ่งไมมีระเบียบในการรองรบัเลย การตั้งรัฐสภาแหงใหมตางจังหวัดตองศึกษาทัง้หมดเลย 
เพราะฉะนัน้โครงการทกุโครงการทีเ่ขามามันจะเปนโครงการที่มีปญหา ยิง่ของทานรองฯ คัมภีรที่ตัง้จาน  
๔ ภาค อันนัน้ก็ไมมีปญหาอะไร เพราะฉะนั้นจงึจําเปนตองจัดตั้งไวอีกสวนหนึง่ตางหากคะ 
    
                                                                                                                                          - ๓/๑ 
 
 
    
 
 



 ๒๐

คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ ฯ      สุรียรัตน ๓/๑ 
วันศุกรที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ 
 
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  เรามาพูดถงึเรื่องที่ฝายการเมืองเขาเรยีกรองอะไรทัง้หลาย ผมอยาก
ใหเราสรุปวา ในแตละเรื่องทีเ่กี่ยวของกับเขามีอะไรเทาไร มีงบประมาณเทาไร 
  อันที ่๒ ก็คือในเรื่องโครงการตามนโยบายทั้งหลาย ถาเกิดจะทาํ จะตองทาํอยางไร  
เพราะไมใชมาถึงเวลานั่นก็เรียกใครตอใครมาแลวกม็าโวยวายใสอะไรตออะไร โดยเราไมมีขอมูลอะไรเลย 
ซึ่งจริง ๆ ภาพมันไมดีหรอก ถาเกิดผมอยูดวยผมอาจจะสวนกลบัก็ได จริง ๆ ผมบอกหลายประธานมาแลว
บอกวามันตองทาํอยางไรอะไรตออะไร ผมอธิบายได แตพอเวลาในยคุปจจุบันอาจจะถูกกันไมมโีอกาสเขา
ไปอธิบายหรืออยางไร ผมไมทราบ ทนีี้อยากจะวา โอ.เค. ถาเกิดเขามีนโยบาย ๑  ๒  ๓  อยางเชน ซื้อ 
จานดาวเทียม แลวบอกวาขั้นตอนการดําเนินการจะเปนอยางไร มันได มันไมไดอยางไร ก็ควรที่จะอธิบาย 
นะครับ ไมใชวันดีคืนดีก็โทรตามเรียกขึน้ไป พอขึ้นไปปุบพูดอะไรมากไ็มรู ตอบไดผมไมทราบเลยครับ อาว 
เหรอ นกึวารูเร่ือง พูดเสยีเวลาเปนชัว่โมง แลวก็ออกมาอยางนีน้ะครับ  
  อีกเรื่องหนึ่งกค็ือ อยากจะหารือเร่ืองสวัสดิการของขาราชการ คือจากที่เราเปนกรรมการ
สอบสัมภาษณ มีคําถามหนึ่งที่กรรมการถามเด็กวา มปีญหาอะไรไหม เด็กมนับนวา นี่นะ ไมมนี้ําจะกินเลย 
สํานกังานนี้แยจังเลย ไมมีน้าํกิน ไมมีอะไรตออะไร คืออยากจะฝากคุณจุมนิดหนึง่วา ถาเกิดมเีงนิเหลอืมีอะไร 
ต้ังตูน้ําใหมนัสักหนอยตามสํานักตาง ๆ นะครับ เมื่อกอนนี้มนัม ีแตไมรูมันหายไปไหนหมด 
  นางศุภมาส  นอยจนัทร  :  เร่ืองนี้รับไปนะคะ ถามีเงินเหลือจายจะจดัสรรใหนะคะ 
เพราะวาเราคงตอแลวมันมทีี่กรองน้ําเสรจ็ก็ไมมีปญหาอะไร เร่ืองทีว่าทานประธานมีดําริหรือ 
ทานรองประธานมีดาํริมา เห็นสมควรใหหนวยงานที่รับดํารินั้น นาํเสนอกลับมาข้ึนมาวา ทานประธานมีดําริ
อะไรบาง แลวเกี่ยวของกับอะไร ทีนี้ปญหาที่เกิดขึ้นคือวา ดําริเฉย ๆ โดยวาจา แตเอกสารตาง ๆ ไมมี  
อยางนี้ควรจะทําอยางไร ควรจะมกีารวางแผนวา ตองนาํกราบเรยีนไปวา ถาทางการเมือง คือยอนกลับอีกท ี
ก็ตองประกอบไปดวยอะไรบางในการจัดตัง้งบประมาณนะคะ 
  นางบญุรักษา  ชมชืน่  :  หลักการทาํตรงนี้กค็ือวา ตามทีท่านไดมีดําริมาวาอยางไร ยอนถาม
ข้ึนไปเสร็จแลวก็จะไดมพีืน้ฐาน ทีพ่ีถ่ามเพราะวาอยากใหทุกคนมีพืน้ฐานตรงนี้วา ฝายการเมอืงขณะนี้
ตองการอะไร ไมใชวาบางคนรูบางคนไมรู คือจะไดชวยกันคิดแลวกน็าจะมีขอมูลสนับสนนุไว 
  นางศภุมาส  นอยจนัทร  :  ที่พีท่ราบก็คือเลาสูกนัฟงวาไดทราบเรื่องนี้ข้ึนมานะคะ แตถามวา
ยังไมมีลายลักษณอักษรจากผูใดเลยวา มีการเรียกไปแลวถามเรื่องอะไรบาง เราควรจะยอนกลับไปวาตามที่
ทานตองการอยางสมมุติจานดาวเทยีม ทานจะตองสงอะไรใหเราบางใชไหม เชิญหนูคะ 
  นางศรีเงนิ  สุขาภิรมย  :  เดี๋ยวขออนุญาตเลาใหที่ประชุมฟงนิดหนึง่นะคะ เพราะวาคือ 
ทางคณะที่ปรึกษาไดเชิญทางแผนกับทางสํานักงบประมาณไปคุยแลวในเรื่องนี้ เราก็เลยชี้แจงกลบัไปวา 
ใหสํานักประธานไดชวยสรุปเร่ืองแลวก็เสนอไปยังทานเลขาธิการ วาจะใหเราทําอะไรตอ ไมอยางนั้นเราจะทํา 
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ไมได คราวนี้ทานเลขาธิการทานก็เลยใหทางสาํนักงานประธานเสนอเรือ่งเขาไปที่ตวัทานประธานอีกครั้ง
หนึง่ ทานประธานก็เลยขอดใูนขอสรุปทั้งหมดของทานทีป่รึกษาที่ไดมาคุยกับพวกเรา แลวเดี๋ยวทานจะนัด 
ที่จะใหนโยบายลงมาอีกครั้งหนึง่ คราวนี้ขอแจงใหทราบอีกนิดหนึ่งวาในอาทิตยหนาประมาณวนัพธุ 
กลุมของที่ปรึกษาก็จะนัดหารือนอกรอบกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของที่ไดเคยวาจะใหเราทํางานในเชงินโยบาย
ขอทํางานคูขนานไปกอน แตทั้งนี้ในการดําเนนิงาน เราคงจะตองผานตามขั้นตอนใหถูกตอง ก็คือตองมีดําริ
มาจากประธานทัง้หมด 
  นางศุภมาส  นอยจนัทร  :  ขอถามนิดหนึง่นะคะหนู คือวันที่ ๑๗ มันเปนวนัทีจ่ะตองสง 
คําจัดตั้งงบประมาณใหสํานกังบประมาณ ในกรณทีีว่าถาเกิดนโยบายลงมาหลังจากวันที่ ๑๗ เราจะทํา
อยางไร ขอจัดสงของสํานักงานไปกอนไดไหม แลวสงสรุปตามหลัง ขอติดตอทางสํานักงบประมาณดวยก็แลว
กันนะคะ 
  นายประสิทธิ ์ อนนัตวิรุฬห  :  ความจรงิทานรองทานทราบหมดแลวนะครับ ผมเขาใจวา 
เราสงของเราไปกอนถกูไหมครับทาน แลวก็เทาที่ผมเคยทํางบประมาณมา ๑๐ กวาป กรมก็มหีลายกรม 
ที่ของบประมาณเพิ่มเติมเปนคร้ังที ่๒ เพียงแตวาครั้งนี้มนัจะเปนการขอ late กวากําหนดถกูไหมครับ  
แตผมเขาใจวาเรื่องนี้เปนเรื่องการเมือง ทางสํานักงบประมาณคงไมวาอะไรเราครับผม ขออนุญาตเรียน 
ทานรองนิดหนึ่งครับ พอดีกอนเขาวาระไดเรียนวาระเพื่อทราบแลววา สํานักงบประมาณตอนนี้จัดใหเราอยูใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรมในยุทธศาสตร
ที่ ๘ คือการบริหารจัดการทีด่ี แลวเราก็ตัง้งบประมาณอยูในแผนงานสนับสนนุการดําเนนิงานของหนวยงาน
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ก็เลยหมายความวาตอนนี้สํานักงบประมาณไดเห็นชอบใหเรามีลักษณะเหมือน
หนวยงานอิสระ แตในฐานะที่เราเปนหนวยงานอิสระที่มฐีานะเปนสวนราชการ จงึไมสามารถจัดสรร
งบประมาณในเงนิอุดหนนุได เขาก็จะจัดสรรงบใหเราในงบรายจายอืน่ครับ แตในงบรายจายอื่นจะแตกเปน
รายการเหมือนกนัเทาที่ผมไปเช็คมาก็จะเปนงบดาํเนนิงาน งบบุคลากร งบลงทนุ แลวแตจะเรียกนะครับ  
แตเขาจะใหเปนกอน ๆ เลย ในกอนหนึ่งอยางงบคาใชจายในการดาํเนนิงานของสํานักงานเรากห็มนุไดตลอด
เลยครับ สมมุติเขาตั้งมาใหพันลานบาท เราก็สามารถใชอะไรก็ไดเลยในพันลาน ไมตองไปขอแบงอีกแลวก็จะ
สะดวกแลวกค็ลองตัวมากขึ้นครับ 
  ประธาน  :  พอไมใช คนทัว่ไปที่เขาเขียนรฐัธรรมนูญเขาจะวาสาํนักงานเรา 
ไมเขาใจหรืออะไร เพราะรัฐธรรมนูญไมรูวามีสิทธิมีอะไรเหลานี้ เพราะฉะนัน้แสดงใหเขาเห็นเทานัน้เอง 
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ตอนผมอยู เวลาเขาหารือเร่ืองอะไรมา ผมจะไปหาขอมูลภายใน
กอน โทรถามใครตอใครกอนวาเปนอยางไรอะไรอยูตรงไหนอะไรอยางไร แตตอนนี้มันไมรู พอมันไมรูปุบ
พอเขาเรียกเขาไปปุบมันเหมือนไมนั่นอะไรเลย ไมทําอะไรใหเขาเลย ไมดูแลเลย ในขณะที่ผูนําฝายคานมันม ี
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โครงการชัดใชไหม มีโครงการ ๑  ๒  ๓ ชัดแตทําไมประธาน รองประธาน ซึง่มนัไปแทรกอยูในที่ตาง ๆ แลว
มันไมมีการแจกแจงใหเหน็ เขาก็ เอะ ทาํไมไมดูแลเขาเลยอะไรอยางนี้  
  นางบุญรักษา  ชมชืน่  :  ขอเร่ืองอื่น ๆ นะคะ ก็จะเปนเรือ่งกีฬาจตุรสัมพันธก็อยากจะขอ
ความอนุเคราะห ตอนนี ้๖ แลวคะแตยังไมไดเปลี่ยนชื่อ ก็อยากขอความอนุเคราะหทานรองเลขาธิการ 
ผูบังคับบัญชาทั้งหลายก็โปรดใหความอนุเคราะหนักกฬีาหนอย แบบวาในการที่ไปซอมไปแขงขันอะไร
อยางนี้ แลวกข็อความอนุเคราะหจากคลัง รองจุมอะไรอยางนี้ชวยดูแลเร่ืองรถ หมายถึงวาเวลาวันแขง 
วันอะไรซึ่งใหมันเปนศักดิ์ศรีของนกักฬีาหนอย ที่เขาบน ๆ กันวาบางทีเขาไมมีรถไปอะไรอยางนี้ ปนี้ก็
อยากจะใหเปนปทีว่าเริ่มตนสิ่งที่ดีงาม คือวันที่มีการแขงขันก็อยากใหจดัรถใหหนอยนะคะ 
  นางศุภมาส  นอยจนัทร  :  อันนี้รับไปนะคะ ทกุปเราก็ใหทกุป ไมวาจะเปนการซอมหรือ
การแขงขัน เราใหทุกปคะ 

นางบุญรักษา  ชมชืน่  :  นองเขาบนเขาบอกบางทีใหนัง่ TAXI ไปอะไรอยางนี้ คือเขาเห็น
คนอื่นมาเปนรถหลวงมาอะไรอยางนี้ พี่ประชุมมาเด็กเขาจะวาอยางนัน้ กเ็ลยมาขอความอนุเคราะหใหมัน
เปนทางการเอาไว แลวก็ใหมนัดูเปนภาพรวมของสํานักงานที่ดี แลวก็ดูมศีักดิ์ศรีกับองคกรอ่ืน ๆ ที่เขาไป
อะไรอยางนี้คะ 
  นางศุภมาส  นอยจนัทร  :  เรียนชี้แจงนิดหนึง่นะคะวา ในกรณีที่ใหข้ึน TAXI ไปหมายถงึวา
จัดรถใหแลวไปไมทัน เรามีเวลาใหวาจัดกีค่ัน ข้ึนที่ไหน มีทุกปนะคะ 
  ประธาน  :  ถาไมมีอะไรแลว ผมขอปดประชุมครับ 
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